

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

พระศาสนจักรคาทอลิกเห็นความสำคัญของครูคำสอนเป็นอย่างยิ่งเสมอมา ดังที่ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ได้กล่าวถึงครูคำสอนในพระสมณสาส์น พระพันธกิจของพระเจ้าไถ่ว่า “...มิใช่การกระทำที่ไร้เหตุผล เมื่อพระศาสนจักรซึ่งก่อตั้งมาแต่โบราณกาลได้เพิ่มจำนวนครูคำสอนขึ้นเป็นอันมาก และกวัดขันธ์การสอนคำสอนกันอย่างเข้มแข็ง ในยามที่ต้องการการแพร่พระวรสารครั้งใหม่ ครูคำสอนในแดนมิสซังนั้นเองที่สมควรได้ชื่อว่า ครูคำสอนชั้นยอด... พระศาสนจักรที่กำลังเฟื่องฟูอยู่ทุกวันนี้ คงจะไม่มีทางสูงส่งขึ้นมา หากปราศจากบุคคลเหล่านี้” (RM 73 และ CT 66)

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร กล่าวถึงบทบาทของครูคำสอนว่า “ให้ใช้ครูคำสอนในการทำงานแพร่ธรรม กล่าวคือ คริสตชนฆราวาสที่ได้รับการอบรมอย่างเหมาะสม และมีชีวิตคริสตชนที่ดีเด่น ซึ่งอุทิศตนเพื่อสอนพระวรสาร และจัดการเกี่ยวกับพิธีกรรม รวมทั้งงานด้านเมตตาจิต ภายใต้การดูแลของธรรมทูต

ครูคำสอน ต้องรับการอบรมในโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อการนี้โดยตรง หรือที่ใดที่ไม่มีโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อการนี้ ก็ต้องรับการอบรมภายใต้การดูแลของธรรมทูต” (CIC 785)

ในข้อกำหนดของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (15 สิงหาคม ค.ศ. 1992) กฎฎีกา 9 เรื่อง การให้การอบรมศึกษาศาสนาคาทอลิกในโรงเรียน (เทียบ CIC 804 # 1) ประกาศว่า “ครูคำสอนฆราวาสที่จะสอนเรื่องศาสนาคาทอลิกในโรงเรียนนั้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ ได้รับใบประกาศนียบัตรจากศูนย์คำสอน เด่นในเรื่องข้อคำสอน และมีชีวิตที่ซื่อตรง”

พระศาสนจักรไม่ลืมความจำเป็นที่จะต้อง “จัดให้ครูคำสอนมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร และมีหลักประกันสังคม” (AG 17 เทียบ RM 73)

ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม เราได้พิจารณาถึงการตอบแทนครูคำสอน และมีมติดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และสำเร็จการศึกษาที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ระดับชาติ) หลักสูตรภาคฤดูร้อน ให้สถาบันคาทอลิกที่เขาสังกัดจ่ายเงินค่าเพิ่มวุฒิเทียบเท่า ปวช
2. ผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และสำเร็จการศึกษาที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ระดับชาติ) หลักสูตรภาคปกติ (2 ปี) ให้สถาบันคาทอลิกที่เขาสังกัดจ่ายเงินค่าเพิ่มวุฒิเทียบเท่าอนุปริญญา

3. ผู้ที่เรียนจบปริญญาตรี และไปศึกษาต่อที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ระดับชาติ) ภาคฤดูร้อน ครบตามหลักสูตร โดยได้รับทุนการศึกษาจากต้นสังกัด เมื่อกลับเข้าทำงาน ตามที่ต้นสังกัดมอบหมาย ให้ได้ค่าเพิ่มวุฒิ 1 ชั้น ตามเกณฑ์ของสังฆมณฑลที่สังกัด
4. ผู้ที่เรียนจบปริญญาตรี และไปศึกษาต่อที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ระดับชาติ) ภาคปกติ ครบตามหลักสูตร โดยได้รับทุนการศึกษาจากต้นสังกัด เมื่อกลับเข้าทำงาน ตามที่ต้นสังกัดมอบหมาย ให้ได้รับค่าเพิ่มวุฒิ 2 ชั้น ตามเกณฑ์ของสังฆมณฑลที่สังกัด
5. ผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เมื่อเรียนจบหลักสูตรที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ระดับชาติ) ทั้งหลักสูตรภาคปกติ หรือหลักสูตรภาคฤดูร้อน และไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยมารดาพระศาสนจักร (Mater Ecclesiae Missionary College) ที่กรุงโรม จนสำเร็จการศึกษา เมื่อกลับเข้ามาทำงานตามที่ต้นสังกัดมอบหมาย ให้ได้รับเงินเดือนเทียบเท่าวุฒิปริญญาตรี
6. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และไปศึกษาต่อด้านคำสอนที่วิทยาลัยมารดาพระศาสนจักร (Mater Ecclesiae Missionary College) ที่กรุงโรม โดยได้รับทุนการศึกษาจากต้นสังกัด เมื่อกลับเข้าทำงานตามที่ต้นสังกัดมอบหมาย ให้ได้รับเงินค่าเพิ่มวุฒิ 2 ชั้น ตามเกณฑ์ของสังฆมณฑลที่สังกัด
7. ครูคาทอลิกที่ต้นสังกัดส่งไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ระดับชาติ) ขอให้ผู้บริหารจ่ายเงินเดือนและเงินพิเศษ เท่าที่ครูในโรงเรียนพึงได้รับ
8. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา จากวิทยาลัยแสงธรรม ระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือนอัตราวุฒิปริญญาตรี และขอให้ผู้บริหารพิจารณาเพิ่มค่าความชำนาญพิเศษอย่างต่ำ 1 ชั้น ตามเกณฑ์ของสังฆมณฑลที่สังกัด

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนฆราวาสให้เข้ารับการอบรมคริสตศาสนธรรม เพื่อพวกเขาจะได้มีความรู้ ความสามารถ ตระหนักและมีส่วนร่วมในงานอภิบาลและงานธรรมทูตของพระศาสนจักร อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในโรงเรียนและในเขตวัดของเรา

ประกาศมา ณ วันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2008

(บาทหลวงวีระ อภรณ์รัตน์)

เลขาธิการ

(พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต)

พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม